

Số: /BC-UBND

Phổ Hòa, ngày tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Kết quả triển khai thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

Thực hiện Công văn số 380/ PLĐTBMXH, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Phòng Lao động Thương binh và xã hội thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024. UBND phường Phổ Hòa báo cáo kết quả như sau:

#### **1. Đặc điểm tình hình:**

Phường Phổ Hòa là một phường thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nằm gần trung tâm thị xã Đức Phổ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Phổ Vinh và xã Phổ Cường; phía tây giáp huyện Ba Tơ và phường Phổ Ninh; phía nam giáp huyện Ba Tơ và phía bắc giáp phường Nguyễn Nghiêm và phường Phổ Vinh. Phường Phổ Hòa có diện tích 16,27 km<sup>2</sup>, dân số là 4.601 người với 1225 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2.29%. Kinh tế chính của phường Phổ Hòa là nông nghiệp chiếm 82.2%, thu nhập bình quân đầu người là 43 triệu đồng/người/năm. Đơn vị hành chính gồm 4 TDP: An Thường, Hiển Văn, Hòa Thạnh và Nho Lâm. Toàn phường có 934 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm tỉ lệ 20,3 % dân số toàn phường, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi 362 trẻ chiếm 7,9% dân số toàn phường, tỉ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT 100%. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại địa phương

#### **II. Tình hình triển khai thực hiện**

##### **1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện**

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường về các thông tin về tiêm chủng hàng tháng, tuyên truyền phòng chống đuối nước trong dịp nghỉ hè, những vấn đề liên quan đến trẻ em.

- Hàng tháng thu thập thông tin liên quan đến toàn bộ trẻ em trong gia đình, tình trạng đi học của trẻ em và mô tả đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Căn cứ thông tin trẻ em trong gia đình đã thu thập được, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt của xã.

- Tổng hợp, thống kê về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

## **2. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá**

Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện thường xuyên, sâu sát theo từng nội dung nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch...; thường xuyên nắm bắt thông tin báo cáo với ngành cấp trên để có sự chỉ đạo, định hướng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện xử lý thông tin về xâm hại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ, không để các hành vi xâm hại trẻ em xảy ra.

## **3. Công tác tập huấn, truyền thông, nâng cao năng lực**

Cử 01 cộng tác viên trẻ em tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn thực hành công tác xã hội năm 2024.

## **III Kết quả thực hiện**

### **1. Công tác bảo vệ trẻ em**

Tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông.... Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn không có trẻ nào bị tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước.

### **2. Công tác chăm sóc trẻ em**

Làm tốt công tác điều tra phổ cập, tuyên truyền, vận động, huy động và duy trì số lượng học sinh. Quan tâm phát triển toàn diện ngành học Mầm non, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Cấp tiểu học: 100%, Cấp trung học cơ sở: 99%. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá nhằm phát huy tư duy sáng tạo, phẩm chất, kỹ năng của người học. Coi trọng thực hành, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của nhà nước nhất là đối với học sinh thuộc hộ nghèo để bảo đảm phổ cập giáo dục bền vững. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được Phòng Y tế phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai trên toàn phường, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần theo từng năm. Tính đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ các loại vacxin theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Hỗ trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ về y tế, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng ....

### **3. Công tác giáo dục trẻ em**

Ban giám hiệu các trường đã tổ chức cho các học sinh tích cực tham gia phong trào “ Nói lời hay- làm việc tốt” gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo cuộc vận động “ Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Tổ chức tháng hành động Vì trẻ em. Tổ chức các hội thi nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em rèn luyện cho các em kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật; biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ

#### **4. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em.**

Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cho trẻ em Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được các nhà trường và học sinh hưởng ứng tích cực; Xây dựng nhiều lớp học thân thiện, phòng học thân thiện, thầy cô thân thiện, môn học thân thiện, bạn bè thân thiện. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực; Tạo mối quan hệ phối hợp giáo dục giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao; Các hoạt động tập thể “Chơi mà học”, “Vui mà học”, các trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi, tổ chức các hội thi tìm hiểu... Xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp; Hầu hết các công trình vệ sinh trường học được cải thiện; Giáo dục ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khỏe; Chú trọng công tác rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai 4 nạn giao thông, tai nạn đuối nước và các tai nạn thương tích khác; nghiêm cấm các trò chơi nguy hiểm, bạo lực...

#### **5. Thực hiện quyền trẻ em**

Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình. Tạo Điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tạo Điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

#### **6. Kinh phí đầu tư cho trẻ em**

Hiện nay kinh phí đầu tư cho trẻ em còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn

### **III. Đánh giá chung.**

#### **1. Ưu điểm**

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo bộ phận Văn hóa – xã hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024.

#### **2. Tồn tại hạn chế**

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em vẫn còn gặp một số khó khăn:

+ Điều kiện cơ sở vật chất, khu vui chơi dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu nhất là trong mùa hè.

+ Một bộ phận hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp, chất lượng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Ý thức của một bộ phận nhân dân trong việc phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em còn hạn chế.

### **3. Nguyên nhân.**

Tác động của mặt trái cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm có nội dung xấu, lối sống buông thả

Mạng lưới công tác viên kiêm nhiệm, mỗi tháng chỉ nhận được 100.000đ dẫn đến việc quản lý và theo dõi các nhóm đối tượng trẻ em chưa được chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền, giao dục các chủ trương chính sách về công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa thường xuyên, còn thiếu chiều sâu.

## **IV. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

1. Mục tiêu chung Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước... Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được bảo vệ, giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; Chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị 5 xâm hại; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội để phát triển. Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

2. Các mục tiêu cụ thể Phần đầu 100% cán bộ có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn phường, 100% công tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; công tác viên y tế trên địa bàn xã được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng. Phần đầu 100% hộ gia đình, 100% các trường học, các thôn và trẻ em được tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 80 - 90% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời. 90 - 100% trẻ em có hoàn

cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Giữ vững mô hình phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

### **3. Nội dung các chương trình, đề án, hoạt động trọng tâm.**

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp của liên ngành trong việc thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, đưa các mục tiêu, chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lồng ghép các mục tiêu chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em vào hoạt động chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tạo cơ hội cho mọi trẻ em đều được Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục theo quy định của pháp luật dưới các hình thức khác nhau, thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em thông qua việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và các chương trình phúc lợi xã hội; Ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tâm

### **V. Đề xuất, kiến nghị:**

Các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa về nguồn kinh phí để tạo điều kiện cho UBND phường thực hiện tốt hơn trong công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND phường Phố Hòa. Kính báo cáo Phòng Lao động Thương binh và xã hội theo dõi và tổng hợp./.

#### ***Nơi nhận:***

- Phòng LĐTB&XH Đức Phổ
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Công Trí**